



Title
Sub
Sub
Sou
Date

**ท้องถิ่นนิวส์** Local News

เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 108 ประจำปีที่ 108 เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคา 10 บาท

**มพล.จังหวัดฝ่ายระดมสมอง  
ทำโครงร่างเขตศก.พิเศษชร.**

รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระบุทุกฝ่ายทั้ง  
ทางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน  
การศึกษามีความจำเป็นในการต้อง  
ระดมสมองทำโครงร่างเขตเศรษฐกิจ  
พิเศษ เพื่อพัฒนาในหลายๆ ด้าน

อ่านต่อหน้า 11



Title :	มฟล. ระดมสมอง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ห้องฉันนิเวศ ฉบับที่ 108 หน้า 11
Date :	ปีแรก เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

**มฟล.ระดมสมอง ...ต่อจากหน้า 1**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ อาคารวณาสรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนและถือโอกาส แสดงความเห็นเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษ จ.เชียงราย ตามนโยบายของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีมติให้ พัฒนา จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี จ.หนองคาย จ.นครพนม และ จ.นราธิวาส เป็นจังหวัดที่ จะได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปี 2559 ถัดจาก อ.แม่สอด จ.ตาก อ.อรัญประเทศ จ.อุบลราชธานี ชายแดน ด้าน จ.ตราด ชายแดนด้าน จ.มุกดาหาร และ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ให้มีการพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557-2558

โดย รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ในปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.เชียงราย จะมีลักษณะเป็นอย่างไรและจะ ดำเนินการกันอย่างไร กระนั้นในรอบหลายปี

ผ่านมาก็มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้มาอย่าง มากมายเพียงแต่เมื่อไม่มีการนำมาดำเนินการ โดยรัฐบาลเดิมในขณะนั้นให้กรมศุลกากร ดั้งนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเห็นว่าทุก ฝ่ายทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการ ศึกษา ในพื้นที่มีความจำเป็นในการต้องระดม สมองหารือกันในเรื่องนี้โดยตนคาดว่าหาก ทุกฝ่ายระดมสมองกันแล้วจะทำให้ได้ข้อสรุป ในแนวทางหรือมีโครงสร้างสำหรับดำเนินการ ภายใน 6 เดือน โดยทางมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจ ชายแดน จ.เชียงราย ในหลายมิติพร้อมจะ สนับสนุนด้านข้อมูล

รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่า การทำโครงสร้าง เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย จำเป็นต้อง พิจารณาเรื่องความเป็นไปในประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปัจจุบันพบว่าชายแดนด้าน อ.แม่สาย ที่ติดกับประเทศเมียนมานั้นทางเมียนมาได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่การเปิดกว้างมากขึ้น ส่วน ด้าน อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ เชื่อมกับ สปป.ลาว ก็มีการพัฒนาภายในอย่างไม่หยุด ยั้ง ขณะที่จีนตอนใต้ก็มุ่งจะขยายเศรษฐกิจ ลงสู่ทางใต้ ดังนั้นทั้ง 3 อำเภอดังกล่าวจึงมี ความเหมาะสมแต่ต้องคำนึงถึงการจำกัดเขต ของแต่ละพื้นที่ และพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเขตดังกล่าวหมายถึงหลายมิติทั้งด้าน ความพร้อมระบบภายใน อัตราภาษี สิทธิพิเศษ ด้านการนำเข้าและส่งออก ฯลฯ จึงคาดหวัง

ว่าจะมีการประชุมระดมสมองกันในเร็วๆ นี้ “เรื่องนี้ถือว่ากระทันหันเพราะหลังจาก เြียบไปนานทาง คสช.ก็มีนโยบายในการขับเคลื่อน และสำหรับเรื่องนี้แล้วทราบว่าจะเคย

มีการศึกษามาแล้วเมื่อประมาณ 8 ปีก่อน ได้ยากเพราะพื้นที่เมืองชายแดน จ.เชียงราย กว้างเกินไป แต่เมื่อในปัจจุบันกลับมารื้อฟื้น กันอีกทาง มฟล.ก็พร้อมสนับสนุนและการ ระดมสมองควรที่จะดำเนินการ ปัจจุบันในฝั่ง ประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยอีกไม่นานปัญหาระหว่างรัฐบาลเมียนมา กับกองกำลังไทใหญ่ก็ยุติลง ทำให้เส้นทางจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ตรงกันข้าม อ.แม่สาย ไปยังเมือง เชียงตุง-ตองจี เปิดกว้างและเมืองเหล่านี้จะ กลายเป็นเมืองเปิดอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เมือง เหล่านี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์ แหล่งใหญ่ที่สุดในเมียน โดยมียัตวอย่างกรณี เมื่อราว 3-4 ปีก่อนเอกชนไทยเคยจะเข้าไป สัมภาษณ์ชนถ่ายหินลิโกไนซ์ในพื้นที่ตรงกันข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มาแล้ว” รศ.ดร. วันชัย กล่าว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว ด้วยว่า สำหรับเส้นทางรถไฟสาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ที่จะเชื่อมไปยัง จ.เชียงราย ที่ทาง คสช. กำลังจะมีการดำเนินการด้วยนั้นได้รับทราบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเดิมมี การจัดลำดับให้เส้นทางนี้มีการดำเนินการเป็น ลำดับที่ 3 เพราะลำดับต้นๆ คือเส้นทางสาย ทางภาคอีสานเนื่องจากมีความจำเป็นมากกว่า แต่ปัจจุบันรัฐบาลก็มีมติที่จะให้ดำเนินทุกเส้น ทางไปพร้อมๆ กัน ทำให้เส้นทางรถไฟรางคู่ นี้จะสามารถรองรับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วง กล่าวพอดีด้วย.